

Tin Túc Manmin

Số 38 26 tháng 7, 2015

Các Mục Báo của Dr. Jaerock Lee Nâng Cao Nhận Thức về Giá Trị Cuộc Sống

Nếu yêu một ai có cùng chí hướng, tự nhiên chúng ta quan tâm tới người đó cách sâu sắc. Sự quan tâm của chúng ta tưởng chừng như nhỏ, nhưng có sức mạnh kỳ diệu lay động lòng người.

Nếu có sự quan tâm như vậy Chúng ta sẽ luôn luôn quan tâm đến sự thuận lợi, tấm lòng và hoàn cảnh của họ.

Cho dù phải hy sinh, chúng ta cũng vẫn tìm kiếm lợi ích vì họ.

Nếu phải chỉ ra thiếu sót của ai đó hay cho họ lời khuyên,

Chúng ta không nên làm điều đó bởi sự thúc ép nhưng hãy cố gắng tìm cách để làm Để khiến họ cảm thấy dễ chịu về sự đó mà không bị tổn thương

Nếu người ta nói và hành động Chỉ sau khi cân nhắc từ hoàn cảnh của người khác Người ta có xu hướng Cảm thấy ấm áp và bình an với người.

“Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường” (1 Phi-e-rơ 3:8).

Mục báo **Con Đường**, ‘Sự quan tâm’, được trích từ The Chosun Ilbo

Những mục báo Cơ Đốc của Dr. Jaerock Lee xuất hiện trên các tờ nhật báo, báo Cơ Đốc, và tạp chí tin tức một cách thường xuyên. Vào thứ hai, chúng được đăng trên Báo Hankyoreh và Seoul; thứ Ba, trên Joong-ang Daily và The Dong-A Ilbo; thứ Tư, trên The Korea Economic Daily; thứ Năm, trên The Kyunghyang Shinmun và Korea Herald; và vào thứ Sáu, trên The Chosun Ilbo và The Hankook Ilbo. Vào thứ bảy, bài giảng của ông về Sáng Thế ký đến độc giả thông qua các báo Cơ Đốc. Mục báo của ông cũng được ban hành trong Sisa News.

Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee, Chủ tịch Giáo hội Thánh Khiết của Chúa Giê-su Christ và Chủ tịch HĐQT của GCN, bắt đầu xuất bản loạt mục báo “Con Đường” bằng tiếng Hàn Quốc bản địa vào tháng ba năm 1992. Kể từ đó, ông đã chia sẻ sự khôn ngoan mà ông có được trong đời sống Cơ Đốc của mình với nhiều độc giả và khiến họ cảm động thông qua các mục báo. Với các chủ đề khác nhau từ ‘tình yêu của Đức Chúa Trời’, ‘bí ẩn của sự sáng tạo’, ‘chìa khóa để giải quyết các nan đề cuộc sống’, ‘làm thế nào để tỏa hương thơm và ánh sáng của Đấng Christ’, và ‘con đường nhận lãnh sự khôn ngoan từ trên cao.’

Vì sự soi sáng thuộc linh của ông được chứa đựng trong việc làm, các mục báo và bài giảng của ông thấp sáng tâm lòng với sự bình an và lẽ thật. Một số độc giả đã gọi đến nhà thờ và bày tỏ lòng biết ơn của mình. Một độc giả nói rằng các mục báo giống như ‘người bạn an ủi và khích lệ’ ông bằng những lời ấm áp. Ông nói thêm rằng ông đã có được một viễn cảnh rộng lớn về sự sống thông qua các mục báo.

Các mục báo được đặt cho danh hiệu ‘Si-lô-ê’ bằng tiếng Dong-A Ilbo và ‘Nước Sự Sống’ bằng tiếng Korea Economic Daily. Ngoài hai điều này, chúng cũng được xuất bản dưới phần có tiêu đề ‘The Way.’ Đúng như tiêu đề ngụ ý, thông qua các mục báo nhiều người đang mong đợi tìm thấy ‘con đường’ để có hạnh phúc thật sự trong thế giới tai nạn và bệnh tật.

Các mục báo của ông cũng sẵn có trên trang web của nhà thờ www.manmin.org và qua chương trình ‘Sự Suy Ngẫm trong Lòng Tôi’ trên GCN website www.gcntv.org nơi chúng ta có thể suy ngẫm về những mục báo cùng với hình ảnh và nhạc nền.

Các mục báo cũng được thu thập và ấn hành trong các sách *Nguồn của Sự Khôn Ngoan*, *Nguồn Sự Sống* và *Ngon Đền*.

Sách Nghiên Cứu Kinh Thánh Sáu Ngày Manna II Được Xuất bản



Vào 13 tháng sáu, 2015, cuốn sách *Sáu Ngày Manna II* đã được xuất bản tại Hàn Quốc. Cuốn sách này đã được phát hành cho những người sống trong thế giới giống như hoang mạc để dẫn họ đến Ca-na-an, xứ đơm sữa và mật.

Nội dung của phần đầu cuốn sách bao gồm tình yêu của Chúa qua ‘Sứ Điệp Thập Tự Giá’ và tăng trưởng thuộc linh qua ‘Tâm thức đức tin.’ Phần thứ hai của *Sáu Ngày Manna II* bao gồm làm thế nào để đạt được một tấm lòng chân thành và ấn chứng trọn vẹn của đức tin; các vấn đề liên quan đến việc hoàn thành các đồ trang sức với tư cách là nàng dâu của Chúa và làm thế nào để có một nơi ở tốt hơn trên thiên đàng; và, đời sống Cơ Đốc nhân đích thực, có thể chấp nhận bức hại vì sự công bình.

Cuốn sách này bao gồm các sứ điệp như châu ngọc mà những người làm việc cho vương quốc của Đức Chúa Trời phải biết. Vì vậy, sẽ là hữu ích đối với việc nghiên cứu Kinh Thánh, truyền giáo và rao giảng, và là một cẩm nang đức tin quý giá. Sách này có sẵn trong các hiệu sách lớn như Trung tâm Kyobo Book, Youngpoong Bookstore, Nhà sách Bandi & Luni, và Sách Libro.



Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

“Người chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình” (Xuất Ê-díp-tô 20:16).

“Người chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình”

lời nói cùng việc làm của chúng ta đều trung thực.

Đôi khi người ta nói ‘những lời dối trắng.’ Ví dụ, nếu ai bởi sự quan tâm mà hỏi rằng bạn bạn đã ăn chưa, bạn có thể nói rằng bạn đã ăn mặc dù thật ra bạn chưa. Trong tình huống này, tốt hơn là nên nói một cách trung thực rằng, “Tôi chưa, nhưng tôi không muốn ăn gì cả.”

Hãy nhìn vào một trường hợp như vậy trong Kinh Thánh. Khi Sau-lơ đã cố tìm cách giết Đa-vít, Giô-na-than đã giấu Đa-vít trong cánh đồng và đã không nói sự thật này với cha mình là Sau-lơ. Thay vào đó, ông nói rằng Đa-vít đã đi gặp anh em mình. Mặc dù ấy không phải là một sự lựa chọn hoàn hảo, nhưng ông đã làm hết mình để cứu Đa-vít.

Như đã thấy trong trường hợp này, nếu chúng ta nói dối với ý định tốt và không có mong muốn cho lợi ích riêng của mình, Đức Chúa Trời không quá quyết lên án chúng ta vì lời nói dối mà chúng ta đã nói. Nhưng nếu chúng ta bước vào một cấp độ cao hơn của sự nhân lành, tình huống này không sẽ không xảy ra ngay từ đầu và chúng ta sẽ không bị mắc bẫy trong việc phải nói một ‘lời nói dối trắng.’ Đức Chúa Trời hành động trong một cách mà chúng ta sẽ tránh tình trạng như vậy. Vì Đức Chúa Trời biết ngay cả tâm lòng bên trong của chúng ta và chúng ta không thể dối Ngài, trước hết chúng ta cần phải có lòng trung thực, nhận được sự khôn ngoan từ trên cao, và luôn luôn nói những đúng đắn và nhân từ.

2. Thêm hoặc bớt một điều gì đó thông qua những suy nghĩ và cảm xúc riêng của mình

Khi người ta truyền một thông điệp từ người này sang người khác, họ thường thêm hoặc bớt một điều gì đó. Nếu họ làm điều đó với ý định tốt, sự ấy có thể không có vẻ xấu. Nhưng nếu điều đó được thực hiện với một ý định xấu, bấy giờ có thể gây ra sự hiểu lầm giữa hai người. Đó là một nan đề. Thậm chí nếu họ truyền lại những từ ngữ ấy một cách chính xác, song tùy theo ngữ điệu và sự nhấn mạnh của họ, ý nghĩa của thông điệp có thể bị thay đổi.

Ví dụ, nói rằng “Tại sao”, với giọng khản thiết của mối quan tâm, và “Tại sao?” Với một giọng điệu của sự tranh cãi và sự tức giận, truyền đạt ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên, rất khó để truyền đạt thông điệp của người khác một cách chính xác như nó đã được nói, giống như một sự ghi âm và phát ra. Nhưng, chúng ta vẫn phải cố gắng để truyền đạt những ý định ban đầu của người đã nói những lời đó càng chính xác càng tốt.

Ngoài ra, ngay cả khi chúng ta có thể truyền đạt ý định một cách chính xác, nhưng nếu điều đó không phải là nhân từ hoặc gây dựng và không phải là sự thật, chúng ta

không nên truyền lại điều đó. Mặc dù chúng ta đang truyền đạt thông tin với ý định tốt, người nghe sẽ bị đau lòng, và kết quả khiến cho người ta xa lánh nhau.

Ma-thi-ơ 12:36-37 chép rằng, “Và, ta bảo các người, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà người sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà người sẽ bị phạt.” Tôi hy vọng chúng ta sẽ chỉ nói những lời nhân từ và gây dựng hầu cho chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời công nhận là một người công chính.

3. Nói những lời đoán xét và chỉ trích ai đó mà không thật sự nhận biết tâm lòng của người đó

Khi người ta nhìn thấy khuôn mặt và hành động của người khác, hoặc nghe họ nói, liền vội đoán xét tâm lòng của họ bằng suy nghĩ và cảm giác của riêng mình. Bạn bè của chúng ta đi ngang qua chúng ta mà không hề nhìn thấy chúng ta. Thị lực của anh có thể bị kém hoặc tâm trí của người ấy đang lo lắng về một điều đó. Nhưng chúng ta có thể nghĩ rằng, “Anh ta không thèm để ý tới tôi”, hoặc “Phải chăng anh ta có ác cảm với mình?”

Mặc dù chúng ta có thể nhanh chóng cảm nhận được cảm xúc của một người và chúng ta rất gần gũi với người đó, việc hiểu hết tâm lòng của người đó vẫn là một điều khó. Vì vậy, nhiều người hiểu lầm, phán xét, và có ác cảm; họ vu khống, chỉ trích người khác và chỉ vì họ sử dụng các tiêu chuẩn cá nhân của mình làm tiêu chuẩn chung. Đây là một trường hợp ‘làm chứng dối’ bởi vì họ có thể truyền ra một điều gì đó xuất phát từ sự phán xét của mình mặc dù sự ấy không phải là sự thật và có thể khác với tâm lòng của người đó. Nếu chúng ta tham gia trong việc phán xét người khác, đó cũng là hành động ngu ngốc của việc tham gia làm chứng dối.

Hầu hết những người xác thịt nghĩ rằng người khác sẽ phơi bày điều xấu mà họ đã thể hiện khi họ ở vào vị trí của mình. Ấy là, người có lòng gian dâm nghi ngờ rằng liệu người khác có lừa dối mình chăng. Một người không chú ý đến người khác nghĩ rằng người ta cũng sẽ không để ý đến mình trong một tình huống nhất định. Vì vậy, chúng ta không được phán xét và lên án người khác theo tiêu chuẩn của riêng của mình.

Nếu ai nói về lỗi lầm của người khác và chỉ trích họ, người đó nên biết rằng anh ta đang làm một việc thậm chí còn xấu hơn (Ma-thi-ơ 7:1-5). Chúng ta có thể nhận biết được các việc làm sai trái của người khác chỉ khi chúng ta trừ bỏ sự ác của chính mình và nên thánh. Nhưng trên thực tế, sau khi chúng ta trừ bỏ mọi điều ác, chúng ta sẽ không muốn nhìn xem những lỗi lầm của người khác. Thay vào đó, chúng ta sẽ chỉ nhìn xem những điều tốt và che đậy lỗi của họ.

Gia-cơ 4:11 chép rằng, “Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp, và xét đoán luật pháp. Và, nếu người xét đoán luật pháp, thì người chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy.” Điều này cho chúng ta biết xét đoán và lên án anh em là một ác lớn. Ấy là cố gắng để trở nên giống như Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có quyền phán xét.

Một điều nữa chúng ta nên nhớ là chúng ta không nên phán xét Lời Chúa bằng suy nghĩ của mình. Đức Chúa Trời có thể làm ngay cả những điều hoàn toàn không thể trong giới hạn của con người. Do đó, chúng ta không phải suy nghĩ và nói điều gì đó là sai trật với Lời Chúa.

Đôi khi, mặc dù không có ý đồ xấu, người ta thường nói dối. Họ phóng đại hoặc giảm bớt một thực tế. Người ta có thể nói rằng ai đó đã ăn ‘nhiều’ một món ăn nào đó. Nhưng người khác lại có thể nói rằng người ấy đã ‘ăn hết sạch tron.’ Một người có thể nói rằng ‘không còn gì cả’ mặc dù vẫn còn lại một lượng nhỏ. Chúng ta có thể nghe nói, “Mọi người đều đồng ý”, mặc dù chỉ có một số trong số họ thực sự đồng ý.

Một số người báo cáo một con số cụ thể về một điều gì đó mặc dù họ không chắc chắn có bao nhiêu. Dẫu cho họ không có ý định nói dối, sự ấy là giả dối. Dưới đây là một ví dụ khi một người truyền ra một thông điệp trong suy nghĩ của riêng mình. Tại một bàn ăn, một cặp trên cùng ăn với nhiều người và nói rằng, “Bàn này có vẻ ít ỏi.” Ai đó nghe nó và nói lại với người khác, “Ông ấy nói không có thịt trên bàn.” Điều ấy có vẻ tầm thường, nhưng điều đó vẫn là cách thêm hoặc bớt đi một điều gì đó.

Nếu lòng của một người chỉ được đổ đầy lẽ thật, người đó sẽ không thêm hoặc bớt bất cứ điều gì. Người không thêm vào cảm xúc và suy nghĩ của mình. Vì vậy, nếu thiếu trung thực trong lời nói của mình, mặc dù ấy là những việc nhỏ, chúng ta nên nhận biết rằng mình vẫn còn bản chất dối trá từ bên trong. Nếu không trừ bỏ gốc rễ của sự dối trá ấy, trong một tình huống bức thiết, chúng ta cũng có thể nói dối khiến làm hại đến người khác. Vì vậy, tôi mong anh chị em trừ bỏ sự đó cách hoàn toàn.

Anh chị em thân mến trong Đấng Christ, là con cái của Đức Chúa Trời là ánh sáng, tôi mong anh chị em đạt được một tâm lòng trong sạch là tâm lòng không có sự dối trá ngay cả những vấn đề nhỏ nhất. Tôi cầu nguyện trong danh Chúa rằng Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng trong đường lối của chúng ta, trở thành một lá chắn trong những khó khăn của anh chị em, và tuôn đổ dồi dào những điều tốt đẹp trong đời sống bước đi trong sự chính trực (Thi thiên 84:11).

Tin Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ hơi là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên

- Đàng đời đời.
- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó. "[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25) "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

Tin Túc Manmin

Vietnamese

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ân Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 152-848
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
Website: www.manmin.org/english
www.manminnews.com

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

Hỏi

Tôi đã sống một đời sống đức tin và cầu nguyện nhưng chồng tôi vẫn ngược đãi tôi. Vậy, Tôi nên làm gì?

Trả lời

• Trước hết, chị nên tra xét chính mình để biết có những thiếu sót gì.

Những người chồng, đặc biệt là những người không tin chúa, muốn được vợ yêu. Nhưng nếu vợ của họ nói với anh ta rằng, “Tôi yêu mến Đức Chúa Trời hơn anh”, hoặc nếu cô ấy nói, “Đừng yêu cầu tôi đáp ứng cho anh tình yêu thể xác”, anh ta sẽ cảm thấy thế nào?

Đây không phải những gì Đức Chúa Trời muốn và không phải là công việc của Đức Thánh Linh. Đây chỉ xuất phát từ việc lấy mình làm trung tâm và từ sự thiếu quan tâm đến tâm lòng của chồng cô. Nếu cô thật sự yêu mến Đức Chúa Trời, tự nhiên cô cũng yêu thương người khác. Nếu cô có đức tin, cô không thể không quan tâm đến người khác. Thay vào đó cô có tâm lòng yêu thương mọi người với sự bao dung và rộng lượng. Cô có thể không khiến cho người khác cảm thấy khó khăn và hiểu lầm. Vậy nên, cô phải có khả năng nhận được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời từ trên cao và cảm hóa lòng của chồng cô.

Ngoài ra, cô phải tra xét để biết mình có trung tín trong mọi sự không. Giả sử cô không giải quyết công việc của mình tại nơi làm việc mà thường xuyên giải quyết những cuộc điện thoại riêng hoặc thường xuyên rời khỏi vị trí của mình

với cố đi tư vấn cho các thành viên khác của giáo hội. Nếu cô cho thấy thái độ không đáng tin cậy như vậy, cô không thể làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Con trẻ nên thực hiện bổn phận mình đối với cha mẹ và học sinh làm bổn phận mình với tư cách là học sinh. Những người nội trợ nên làm nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ và làm việc cách trung tín cho vương quốc của Đức Chúa Trời với sự vui mừng.

Nếu họ nói họ đang bận rộn làm việc và bỏ bê công việc nhà của Đức Chúa Trời, người chồng thậm chí còn tin rằng có khả năng được discomfoted. Chồng không tin Chúa có thể bắt bớ những người vợ của họ thậm chí còn nhiều hơn nữa. Họ có thể không thích nhà thờ và tức giận với Đức Chúa Trời do thái độ của những người vợ của họ. Họ không phải coi thường chồng và không nói chuyện một cách thẳng thừng. Họ nên tuân theo ý muốn của chồng nếu nó không phải là đối trá. Khi họ phục vụ chồng theo cách mà họ phục vụ Chúa, Đức Chúa Trời là hài lòng với họ. Nếu bạn đưa ra hương thơm của Chúa Kitô theo cách này, sau đó vài người chồng và các thành viên gia đình sẽ bắt bớ anh em.

• Thứ nhì, chúng ta nên tra xét để biết mình có vui mừng và cảm tạ không.

Khi đang phải đối mặt với khó khăn, chúng ta hãy cầu nguyện và kiêng ăn. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình đã phó mọi sự cho Đức Chúa Trời, nhưng nếu chúng ta không chịu đựng sự ấy bởi đức tin và niềm vui mà chỉ là sự ép buộc mình phải chịu đựng, điều đó không thể là đức tin thật. Do vậy, không thể cảm động lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta kêu khóc trong lời cầu nguyện vì nỗi buồn của mình, ấy không phải là đức tin.

Chỉ khi chúng ta dâng lên lời cầu nguyện nóng cháy với trọn lòng, điều đó có thể cảm động lòng Đức Chúa Trời và bây giờ chúng ta có thể nhận được sự đầy trọn của Đức Thánh Linh. Phi-líp 4:4-7 có chép, “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi... Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các

sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời Vượt Quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Nếu cầu nguyện bởi đức tin, chúng ta tin rằng mình đã nhận được điều mình cầu xin, do đó chúng ta tự nhiên tràn đầy niềm vui và sự tạ ơn.

Khi Sứ Đồ Phao-lô và Si-la bị tổng giam trong tù và chân bị cùm, họ cầu nguyện và ca hát chúc tụng Đức Chúa Trời. Khi Đa-ni-ên bị ném vào hang sư tử, ông đã cầu nguyện tạ ơn. Nếu chúng ta cầu nguyện với đức tin như họ đã làm, Chúa ban cho chúng ta sự đầy trọn của Đức Thánh Linh. Bây giờ, đức tin đến với chúng ta theo như Kinh thánh có chép, “Theo như đức tin các người, phải được thành vậy” (Ma-thi-ơ 9:29) sử ứng nghiệm. Đây là cách để nhận được đáp lời và phước lành.

• Thứ ba, chúng ta nên sử dụng đường lối khôn ngoan.

Trước tiên chúng ta phải dựa vào Đức Chúa Trời với đức tin để Ngài có thể hành động vì chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải xây dựng một sự hỗ trợ đức tin thuộc linh qua hành động. Sáng Thế ký Chương 32 và 33 ghi lại những gì Gia-cốp đã làm một cách cụ thể để làm nguôi cơn giận của anh trai mình, Ê-sau.

Gia-cốp không chỉ cầu nguyện, kiêng ăn, và chờ đợi cho tình hình được giải quyết mà không cần làm bất cứ điều gì. Nhưng người đã làm những điều sau đây; trước tiên, người hết lòng cầu nguyện nhờ đó đã có thể cảm động được Đức Chúa Trời. Ông đã dâng lời tạ ơn về những phước lành mình đã nhận được từ Đức Chúa Trời, tự nhắc nhở mình về lời hứa của Đức Chúa Trời, và tuyên xưng đức tin đối với Đức Chúa Trời để giải quyết nan đề của mình. Trong khi cầu nguyện, Gia-cốp nhận được sự khôn ngoan từ trên cao về những gì mình nên làm trong tình huống này.

Đó là quá trình xây dựng một nền tảng đức tin thiêng liêng nơi mà Đức Chúa Trời có thể hành động. Mặc dù Ê-sau là không thích hợp trong mắt của Đức Chúa Trời, Gia-cốp đã không khinh suất đối với người và những hành động cũng như lời nói của mình đối với Ê-sau là chân thật. Vì ông đã trở nên khiêm nhường qua nhiều thử thách và đến trước Ê-sau, công việc của Đức Chúa Trời có thể xảy ra và Ê-sau đã cảm động trước người em trai của mình.

Khi gặp khó khăn với người khác, chúng ta nên cố gắng nhận lấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bây giờ, Đức Chúa Trời cảm động tâm lòng của con người thậm chí cả những kẻ xấu và khiến chúng ta có sự hòa hiếu với kẻ

thù mình. Giả sử một người vợ bị chồng ép buộc phải ly hôn. Cô phải đối phó với điều này trong sự nhân từ nhưng cô không được ký một thỏa thuận mà anh ta muốn bằng mọi giá. Cô nên cố gắng nhận lấy sự khôn ngoan từ trên cao và tìm thấy một cách để được trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền tối thiểu của mình một cách tốt đẹp.

Nếu nhận được công việc của Đức Thánh Linh qua lời cầu nguyện sốt sắng, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự khôn ngoan và cách để đối phó với mọi vấn đề trong mọi tình huống. Nếu chúng ta sử dụng một cách sai lầm, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự nhận biết và ngăn cản chúng ta khỏi lầm đường. Ở đây, những gì chúng ta phải làm là xây dựng một nền tảng đức tin qua lời cầu nguyện để Đức Chúa Trời có thể làm việc và Đức Thánh Linh có thể dẫn dắt chúng ta. Nhưng nếu nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ làm tất cả với sự mong đợi mơ hồ và cứ để cho tình hình điều khiển chúng ta, điều này không thể nói rằng chúng ta có đức tin thật.

Vì vậy, để nhận được một câu trả lời cho sự cầu nguyện của mình, chúng ta nên cầu nguyện cụ thể và rõ ràng, chúng ta nên dâng lên lời cầu nguyện bằng tâm lòng của mình cũng giống như Gia-cốp cầu nguyện tới mức đã bị trọ xương hông. Bây giờ, chúng ta có thể vui hưởng sự bình an đến từ trên cao và trở nên tràn đầy niềm vui và sự tạ ơn. Nói cách khác, khi nhận được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ nhận được một phương pháp đó là sự khôn ngoan liên quan đến những loại hành động của đức tin mà chúng ta phải bày tỏ để nhận được sự đáp lời.

“Cho Đến Khi Các Sách Phúc Âm Thiên Thượng Được Trao đến Tay Mọi Người!”



Trưởng lão Lee và vợ Nữ chấp sự Jungeun Ahn và thiết lập các gian hàng Urim Books tại Hội chợ sách quốc tế ở Seoul và một điều

Tháng 2 năm 1992, tôi tham gia kỳ Dưỡng Linh Mùa Đông của nhà thờ tại một căn cứ quân sự, nơi mà tôi đã trải nghiệm Đức Thánh linh và đã gặp Chúa. Tháng mười, giữa lúc giải ngũ khỏi quân đội và trở lại trường đại học, tôi làm việc bán thời gian cho một cửa hàng bách hóa. Đó là nơi tôi biết về Sứ mệnh Ánh Sáng và Muối của Giáo hội Trung ương Manmin trong đó bao gồm những người làm việc vào ngày chủ nhật. Từ tháng sau, tôi bắt đầu đi đến nhà thờ. Sứ điệp của Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee rất rõ ràng và dễ hiểu vì vậy tôi đã nhận được rất nhiều ân sủng. Hơn nữa, tôi đã trải nghiệm công việc đầy quyền năng đã xua đi cơn đau ở cả hai mắt của tôi mặc dù tôi đã phải chịu đựng sự đau đớn trong mười năm trước. Tôi đã được chữa lành hoàn toàn và thiết lập cuộc sống đức tin của mình trên lửa!

Tháng 9 năm 1997, tôi bắt đầu làm việc cho Ban Biên tập với việc phụ trách chức vụ xuất bản tại Giáo hội Trung ương Manmin. Tôi đã rất hạnh phúc và biết ơn khi được làm việc trong nhà của Đức Chúa Trời. Năm 1999, chúng tôi đã phải đối mặt với một khó khăn trong việc phân phối sách của Tiến sĩ Lee đến nhà sách vì một đài truyền hình đã thực hiện một báo cáo sai sự thật về nhà thờ. Tôi tự nguyện xin gia nhập vào nhóm phân phối, lưu thông và bán sách. Tôi đã đến khắp mọi nơi ở Hàn Quốc và nói cho mọi người biết về Mục sư người chỉ sống theo Lời Chúa, bày tỏ Đức Chúa Trời hằng sống và Đức Chúa Giêsu Christ qua những dấu kỳ phép lạ và công việc đầy quyền năng, và đưa dẫn vô số người đến với Chúa. Bây giờ, lòng của được thay đổi và tôi cũng có được nhiều hợp đồng với các nhà sách khác.

Năm 2007, đội ngũ bán hàng đã được tách ra từ Ban Biên tập và ở dưới sự lãnh đạo của Urim Books. Bây giờ tôi thuộc về Urim Books. Nhưng tôi cảm thấy bị cô lập trong khi tôi làm việc và tôi cảm thấy những hạn chế. Như vậy, tôi trở nên lo là công việc của Đức Chúa Trời. Tôi bắt đầu thâm nhiễm với những sự lừa dối của thế gian và không cầu nguyện với sự đầy trọn

Trưởng lão Hosang Lee, 46 tuổi, Giáo xứ 5

của Đức Thánh Linh. Vào tháng ba năm 2009, khi tôi lập gia đình, nhưng dường như tôi cảm thấy hạnh phúc trong chốc lát. Rồi tôi cảm thấy đau khổ một lần nữa vì lòng tôi không được tràn đầy Đức Thánh Linh. Một ngày nọ, trong chiêm bao tôi thấy mình dưới địa ngục khiến tôi đã hốt hoảng đến mức đã nhảy ra khỏi giường. Tôi nhận ra rằng mặc dù là một nhân sự Lê-vi (nhân sự toàn thời gian của giáo hội), tôi đã không có sự đảm bảo về sự cứu rỗi mình, tôi đã ăn năn về điều đó. Từ đó, tôi bắt đầu cố gắng để sống theo Lời Chúa.

Tháng sáu, năm 2012, tôi đã phạm sai lầm trong việc lập kế hoạch tại Hội chợ sách quốc tế ở Seoul và một điều gì đó trái với ý muốn của Đức Chúa Trời đã xảy ra. Điều này khiến tôi nhận biết thiếu sót của mình và tôi quyết định thoát khỏi với kết quả của sự ăn năn thật.

Vào mùa thu năm 2012, tôi đã ăn năn trong nước mắt mà rằng mình đã được đổi mới quá chậm trong Lễ Cầu Nguyện Đặc Biệt Đa-ni-ên và cầu nguyện để đạt được tâm lòng thánh khiết.

Tôi đã trước hết cố gắng để đứng trên vàng đá đức tin. Tôi cố gắng trừ bỏ sự nóng giận, khó chịu, sự

phán xét và lên án, và để đạt được sự nhân từ, hiểu người khác, và để nhìn mọi sự bởi sự thiện lành.

Tôi cũng giữ một cuốn nhật ký tạ ơn và ăn năn. Tôi viết ra những lý do tôi đã tạ ơn cho và nhìn lại khi cả ngày và đã viết một văn bản về sự ăn năn. Bằng cách đó tôi có thể tương giao với Đức Chúa Trời và cảm nhận tình yêu của Ngài. Là một giáo viên Trường Chúa Nhật cho sinh viên, tôi đã cố gắng thực hành Lời Chúa trước và dạy họ theo sách Nghiên cứu Kinh Thánh “Tâm Thức Đức Tin.” Bây giờ, tôi cảm thấy được ban thưởng và trở nên tự tin. Tháng mười hai, năm 2012, tôi đã đạt đến mức độ đứng trên vàng đá đức tin.

Năm 2014, tôi đã trở thành chủ tịch của Hiệp hội Giáo viên Trường Chúa Nhật. Trong khi được tiếp xúc với nhiều thành phần sinh viên khác nhau, tôi nghĩ, ‘Chúa, Đức Chúa Trời của tôi đã kiên nhẫn chờ đợi tôi và thậm chí mở đường khi tôi không sống theo Lời Ngài.’ Kể đến, tôi có thể hiểu và yêu thương họ. Tôi thậm chí đã học từ họ.

Tôi cũng đặt công việc của Đức Chúa Trời lên ưu tiên hàng đầu với tư cách là một nhân sự Lê-vi và cố gắng hết mình. Sau đó, vào tháng tư năm 2014, tôi đã được phước để đạt được tâm lòng thánh khiết. Vào năm 2015, tôi đang trở thành một lãnh đạo cấp quận, vì vậy tôi đã nhận ra nhiều điều về tình yêu dành cho linh hồn và phục vụ họ.

Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người ở mọi quốc gia đều sẽ có được sách quan trọng của Tiến sĩ Lee và đọc chúng. Đối với điều này, tôi đang và sẽ làm việc. Tôi dâng hết lời tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời, Đấng đã tiên liệu cho Manmin.

“Tôi Đã Được Chữa Lành Bệnh Zô-na bởi Sự Cầu Nguyện Khẩn Tay”

Chị Mylene Masikampo, 34 tuổi, Giáo Hội Davao Manmin, Philippines

Chồng tôi làm việc tại công trường xây dựng nhưng có rất ít việc để làm trong lĩnh vực này vào tháng hai năm 2012. Vì vậy, gia đình tôi gặp khó khăn và chúng tôi thậm chí đã phải bỏ bữa. Sau đó, người bạn của tôi đã nói về Giáo Hội Davao Manmin và tôi đã được hướng dẫn đến nhà thờ.

Vào thời điểm đó tôi thấy mệt mỏi trong lòng và cơ thể, nhưng sau khi tham dự nhà thờ tôi đã được ban cho hi vọng về Thiên Đàng và chồng tôi có được việc làm. Nhưng tôi vẫn còn một nan đề. Tôi đã hút kể từ khi tôi còn là một thiếu niên. Tôi không thể bỏ được. Tôi biết rằng mình nên bỏ thuốc, nhưng tôi không thể.

Đầu năm 2014, tôi mang thai. Khoảng bốn ngày trước khi sinh, mặt và chân tôi bắt đầu sưng. Kết quả thử nghiệm cho thấy tôi đã có hiện tượng của bệnh nghén. Ngày 22 Tháng 11 năm 2014, tôi sinh con. Nhưng em bé bị thiếu ô-xy và phải được bảo vệ trong lồng ấp cho một tháng. Bốn ngày sau khi sinh, tôi gặp một nan đề khác. Vết bồng giộp hình thành từ lưng tới ngực. Tôi cảm thấy ngứa đến mức không thể ngủ được. Đó là bệnh zô-na.

Tôi được chăm sóc sau sinh ở bệnh viện một tháng. Nhưng không có sự cải thiện. Vì vậy, vào tháng giêng năm 2015, tôi đến nhà thờ cầu nguyện và nhận được lời cầu nguyện của Tiến sĩ Jaerock Lee cho người bệnh qua GCN trong lễ thờ phượng. Tôi cũng nhận được sự cầu nguyện bằng khăn tay mà Tiến sĩ Lee đã cầu nguyện trên đó do Mục Sư Kathryn E. Kim điều hành (Công vụ 19:11-12). Sau khi tôi nhận được sự cầu nguyện ba lần, đau và ngứa đã biến mất. Những mụn cũng vỡ và khô, và đóng vảy. Sau đó, tôi đã được chữa lành hoàn toàn. Thông qua sự kiện này, tôi thậm chí đã bỏ hút thuốc. Bé yêu của tôi cũng lớn lên khỏe mạnh. Hallelujah!



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com